



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 18 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## วิจิตร"จ้รมว.คลังปล่อยกู้2.8หมื่น"น.ศ."

ชี้มีเงินเหลือจากผู้กู้รายเก่า1.5พันล. "ผู้จัดการกยศ."ไม่รับปาก-ภาระยาว

เมื่อวันที่ 17 กันยายน นายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังนายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เข้าพบเพื่อหารือการแก้ปัญหาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ ซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวนประมาณ 28,000 คน ว่า นายวัลลภได้รายงานสภาพปัญหาของผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่จำนวน 28,000 คน ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการประมาณการว่าจะมีผู้กู้ กยศ. รายใหม่จำนวน 1.25 แสนคน ทำให้ กยศ. ไม่สามารถจัดสรรเงินกู้ยืมให้กับนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้ได้ทันภายในภาคเรียนที่ 1/2550 จนทำให้ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ และบางคนอาจถึงกับต้องลาออกจากระบบการศึกษากลางคัน หากไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีฐานะยากจน ดังนั้น ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนจึงได้มาเสนอขอให้ทางกองทุน กยศ. นำเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าในปีนี้ ซึ่งมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท มาจัดสรรให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว

นายวิจิตรกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นัดได้หารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นตรงกันถึงสภาพปัญหา ดังนั้น ตนจะทำหนังสือถึงนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยถ้ากองทุน กยศ. นำเงินที่เหลือจากการจัดสรรให้กับผู้กู้ยืมรายเก่ามาให้กู้ยืมก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ เองก็พยายามช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาโดยการผ่อนผันการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว แต่นิสิตนักศึกษาก็ยังมีความจำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าหอพัก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคน

"เร็วๆ นี้ ทาง สกอ. จะร่างหนังสือมาให้ผมลงนามเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผมจะได้หารือกับนายฉลองภพในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 18 กันยายนด้วย ซึ่งนายฉลองภพไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาปฏิเสธ เพราะทางกองทุน กยศ. ก็มีเงินเหลือจากผู้กู้รายเก่าอยู่แล้ว อีกทั้งจำนวนผู้กู้รายใหม่ที่ กยศ. ประมาณการจำนวน 1.25 แสนคน ก็เป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์ เมื่อมีเด็กเดือดร้อนและเข้ากับหลักเกณฑ์คุณสมบัติความยากจนก็ไม่น่าจะปฏิเสธ แต่หากทางกระทรวงการคลังมีข้อขัดข้องไม่สามารถให้นำเงินดังกล่าวมาใช้ได้ ผมก็จะเสนอ ครม. เพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาต่อไป เพราะเรื่องนี้มีนิสิตนักศึกษาได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ประกอบกับการขยายโอกาสให้เด็กได้เรียนในระดับอุดมศึกษาก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วย" นายวิจิตรกล่าว

ด้าน นพ.ธาดา มาร์ติน ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า สกอ. เคยเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ กยศ. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา และได้มีมติรับทราบ พร้อมทั้งให้ทาง กยศ. พิจารณาหาทางแก้ปัญหาพร้อมกับคณะกรรมการบัญชีถือจ่ายที่ 1 เพื่อดูว่ายอดจำนวนตัวเลข วงเงินกู้ยืมที่เกินมาจะต้องใช้เงินจำนวนเท่าใด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน อาจส่งผลกระทบต่อ ภาระงบประมาณของรัฐในระยะยาวได้ เพราะนิสิตนักศึกษาไม่ได้กู้แล้วจบใน 1 ปี แต่ต้องจัดสรร ให้ต่อเนื่องถึง 4 ปี ดังนั้น จึงยังรับปากไม่ได้ว่าจะสามารถนำเงิน 1,500 ล้านบาท ดังกล่าวมา จัดสรรให้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2550 นี้ มีจำนวนผู้กู้รายเก่าลดลงเหลือ 71,000 คน จึงทำให้มีเงินเหลือดังกล่าว

หน้า 26